



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘

ที่ ตร ๐๐๐๙/ว 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญรับโล่และเกียรติบัตรการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน เกษตรอำเภอเมืองตราด, หนองบัว และ กษนาจ

ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของ ศพก.ในเวทีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัดตราด โดยมีผลการประกวดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ และได้กำหนดวันมอบโล่และเกียรติบัตรในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จึงขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือผู้แทนเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ตาม วันเวลา และสถานที่ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก



(นายวินัย ชัยนิตย์)
เกษตรจังหวัดตราด



ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
เรื่อง การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. ดีเด่น
ระดับจังหวัด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้มีการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. เป็นตัวอย่างการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ในชุมชน และพื้นที่อื่น เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของ ศพก. และพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ศูนย์เครือข่าย แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลขำราก อำเภอมือแร่ จังหวัดตราด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	ได้แก่	ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางกลาง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
รางวัลชมเชย	ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
รางวัลชมเชย	ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
รางวัลชมเชย	ได้แก่	ศูนย์เครือข่าย ท้องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
รางวัลชมเชย	ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายประภาส พรหมไสภา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด